
สภามหาวทิยาลยัรับรองรายงานการประชมฉบบันีแล้วุ  
ในการประชม ครังท ี ุ ๓/๒๕๕๓ วนัท ี๒๕ กมภาพนัธ์ ุ ๒๕๕๓ 

รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ครงัที ๑/๒๕๕๓ 

วนัพุธ ที ๖ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หอ้งประชุมเอืองผงึ ชนั ๒ อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ผูม้าประชมุ 

๑. ศ.เกยีรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธกิารบด ี

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่ง 

๓. ดร.ศุภวตัร ภวูกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่ง 

๔. รศ.ว่าทร้ีอยตรีสกล       แก้วศิริ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่ง 

๕. ดร.จรญู คาํนวนตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖. นายทนิกร นาํบุญจติต ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗.    นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘. นายบุญเออื บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ศ.ดร.มนัส สวุรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายวัชระ ตันตรานนท ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๓. ดร.อทุยั สอืกระแสร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๔. รศ.สนิท   สตัโยภาส รองอธกิารบด ี

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร 

๑๕. ผศ.เยียมลักษณ ์ อดุาการ คณบดีคณะครศุาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร 

๑๖. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธวิงค ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร 

๑๗. ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ชืน ผู้อาํนวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหาร 

๑๘. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ 

๑๙. นายทรงเกยีรต ิ สงัฆมณ ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ 

๒๐. นายสญัญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ 

 
การประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑/๒๕๕๓ วนัที ๖ มกราคม ๒๕๕๓ 



   -๒- 

๒๑. นายถนัด                   บุญชัย รองอธกิารบด ี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผูไ้ม่มาประชมุ 

๑. ศ.เกยีรติคุณ ดร.กติติชัย วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

และ อปุนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รศ.สรุชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. รศ.ประสทิธ ิ กจิจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกจิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางศิริพร ธุวดาราตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. ว่าทร้ีอยตรีโกศล         แสงงาม              ผู้ปฏบิตัิหน้าทใีนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวณฎัฐมล คาํวัง ผู้ปฏบิตัิหน้าทใีนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๕. ผศ.สมุิตรา  ศรีชูชาต ิ ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

เริมประชมุเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 

 นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี 

 

ระเบยีบวาระที ๑  เรืองทีประธานแจง้ทีประชมุทราบ 

 

 ๑.๑   เรืองแจง้ของประธานทีประชมุ  

 

    - ไม่มี - 

 

 ๑.๒  เรืองแจง้ของมหาวิทยาลยั 

 

 ๑.๒.๑ แนะนาํกรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยป์ระจําคนใหม่ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแนะนาํกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํคนใหม่ คือ  

นายทรงเกียรติ สังฆมณี อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ซึงเริมดํารงตําแหน่งตังแต่วันท ี 

๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑/๒๕๕๓ วนัที ๖ มกราคม ๒๕๕๓ 

 



   -๓- 

  ๑.๒.๒ โครงการจดัตงัสถาบนัพฒันาเศรษฐกิจเทคโนโลยชีมุชนแห่งเอเชีย 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่ง

นําเสนอทีประชุมว่า สืบเนืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครังที ๑๖/๒๕๕๒  

เมือวันที ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยได้นําเสนอโครงการจัดตังสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียนัน บัดนี กระทรวงการพัฒนาสังคมและทรัพยากรความมันคงของมนุษย์

ร่วมกบักระทรวงพลังงานและสงิแวดล้อม จัดทาํโครงการ “ศูนย์อบรมเกยีวกบัเทคโนโลยีพลังงานให้แก่

ชุมชน” โดยได้มีการอนุมัติงบประมาณจาํนวน ๓๐๐-๕๐๐ ล้านบาท เพือลงทุนร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ ในโครงการฯ ดังกล่าว ซึงจะต้องใช้พืนทีในวิทยาเขตสะลวง-ขีเหลก็ บางส่วน โดย

มหาวิทยาลัยจะรายงานความคืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ๆ 

 

มติสภามหาวิทยาลยั 

 รับทราบ  

 

 ๑.๓ เรืองแจง้ของเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

 

  ๑.๓.๑ เอกสารเผยแพร่เกียวกบักิจการสภามหาวิทยาลยั 

จากสถาบนัคลงัสมองของชาติ จํานวน ๑ รายการ 

  

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาํเสนอทปีระชุมว่า สบืเนืองจากสภามหาวิทยาลัยได้สมัครเป็น

สมาชิกจดหมายข่าวธรรมาภิบาลของสถาบันคลังสมองของชาติ และได้รับจดหมายข่าว “ธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัย” ฉบับปฐมฤกษ์ และฉบับท ี๒ (เมษายน-มิถุนายน) เรียบร้อยแล้ว บัดนี ได้รับจดหมายข่าว

ฉบับท ี๓ (กรกฎาคม-กันยายน) แล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพือทราบ 

 

มติสภามหาวิทยาลยั 

 รับทราบ  

 

ระเบยีบวาระที ๒  เรืองรบัรองรายงานการประชมุ  

 

 - ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระที ๓  เรืองสืบเนอืง 

 

 - ไม่มี - 

 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑/๒๕๕๓ วนัที ๖ มกราคม ๒๕๕๓ 

 



   -๔- 

ระเบยีบวาระที ๔  เรืองเสนอเพอืพจิารณา 

 

 ๔.๑ นโยบายและระดมความคิด 

 

  ๔.๑.๑ การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่ง

นาํเสนอทปีระชุมเพือระดมความคิดในประเดน็การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑   

 

 ทีประชมุร่วมกนัพจิารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงัน ี

 

๑. การจัดการศึกษาระดับอนุบาลในอนาคตจะมีการแข่งขันกันสูงมากเพราะองค์กร

ปกครองท้องถินทงัองค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) เทศบาลตาํบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.) มีนโยบายจัดตังโรงเรียนขึนมาเกือบทุกหน่วยงานเพือเป็นผลงานของหน่วยงานและมีการ

สนับสนุนงบประมาณเพือการจัดตังและการบริหารโรงเรียนอย่างเตม็ท ีในขณะเดียวกนัโรงเรียนเอกชน

หลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้เริมจัดการศึกษา English Program ในระดับอนุบาล ซึงขณะนีทราบว่า 

มีโรงเรียนประมาณ ๑๑ แห่งทีได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว และยังมีอีกประมาณ ๑๗ แห่ง 

ทีกาํลังดาํเนินการ การแข่งขันในปัจจุบันสูงมากแม้แต่โรงเรียนเอกชนทีมีชือเสียงในจังหวัด เช่น โรงเรียน 

มงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนปรินสร์อยแยลสว์ิทยาลัย ทไีม่เคยเปิดสอนในระดับอนุบาลกไ็ด้เปิดสอนแล้ว 

ดังนัน โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงอย่างมากเพือให้สามารถแข่งขันกบัโรงเรียนอืนๆ ได้ 

และควรพัฒนาให้เป็นโรงเรียนสาธติต้นแบบต่อไป 

๒. โรงเรียนสาธิตควรผลิตนักเรียนทีมีคุณลักษณะพึงประสงค์เพือชาติบ้านเมือง 

โดยเฉพาะเดก็ระดับอนุบาลถือว่าเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อทสีาํคัญทสีดุทคีวรจะปลูกฝังพืนฐานของความ

เป็นมนุษย์ และถ้าหากว่ามุ่งมันทจีะทาํให้เดก็ทุกคนทจีบจากโรงเรียนสาธิตมีคุณลักษณะทเีป็นเดก็ไทย

อย่างเดด็เดียว เป็นเดก็ไทยทมีีความเป็นไทย มีความสาํนึกไทยอย่างเตม็เปียม แต่ขณะเดียวกนักผ็นวก

ความทันสมัยของโลกาภิวัตน์เข้าไปด้วยจะดีมาก แต่ในขณะเดียวกันกอ็าจจะมีคําถามว่า ณ วันนี 

เมือกล่าวถึงความทันสมัย โรงเรียนสาธิตต้องการทีจะฝึกให้เด็กนักเรียนเป็นเด็กทีทันสมัยแต่ควร

ทนัสมัยแบบรู้จักความอดทน เช่น จาํเป็นหรือไม่ทห้ีองเรียนต้องติดตังเครืองปรับอากาศ จาํเป็นหรือไม่

ทจีะฝึกให้เดก็เข้าใจชีวิตทีอาจจะต้องอดทน เข้มแขง็ ขยัน และมุ่งมัน เรืองนีถือว่าสาํคัญ ถ้าโรงเรียน

สาธิตต้องทันสมัย ต้องมีเครืองปรับอากาศทุกห้อง มีสิงอํานวยความสะดวก มีการใช้เทคโนโลยี  

หากเป็นแบบนีเดก็ทปีลูกฝังต่อไปกจ็ะเป็นเดก็ทจีับจดเป็นผู้ใหญ่ทไีม่อดทน เป็นผู้ใหญ่ทใีจเสาะ เป็น

ผู้ใหญ่ทีอ่อนแอ เรืองนีสาํคัญว่าโรงเรียนจะกาํหนดพืนฐานอย่างไร จะกาํหนดปรัชญาโรงเรียนสาธิต

อย่างไร จะเน้นคุณสมบัติของเดก็นักเรียนทุกคนอย่างไร ถ้าเป็นไปได้ควรติดตามประเมินผลนักเรียนที

จบการศึกษาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีพัฒนาการอย่างไร มีคุณภาพอย่างไร ควรจะทาํอย่างไรทจีะทาํให้

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑/๒๕๕๓ วนัที ๖ มกราคม ๒๕๕๓ 
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ลักษณะของความเป็นครูไม่ทรุดโทรมลง ให้มีจิตใจรักเดก็เหมือนครูรุ่นโบราณ คือ เป็นครูทแีท้จริง  ถ้า

ทาํได้อย่างนีโรงเรียนสาธติจะเป็นโรงเรียนต้นแบบทดีีมาก 

๓. การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตควรพิจารณาในประเดน็ต่าง ๆ ดังนี (๑) เรือง

สถานภาพของโรงเรียนสาธิต ควรจัดตังเป็นหน่วยงานในกาํกับของมหาวิทยาลัย ซึงมีความคล่องตัว 

และควรจะเปิดโอกาสให้อาจารย์จากหลายๆ คณะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน (๒) 

เรืองของนวัตกรรมและ specialization  ควรจะมีอะไรใหม่ๆ เป็นเรืองทคีวรจะทาํให้เกดิเสยีก่อนอาจจะ

ยังไปไม่ถึงขันจัดการสอน เช่น จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนไปแข่งขันในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ หรือการแข่งขันวิชาการโอลิมปิกอย่างไร ถือว่าเป็นวิธีการใหม่ๆ ทีจะใช้ในการสอน ส่วน 

specialization อาจจะมีอาจารย์ทมีีความรู้ความสามารถเฉพาะทางทจีะทาํให้สถาบันเป็นเลิศ ยกตัวอย่าง

เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอาจารย์จากวงดนตรี Bangkok symphony orchestra เป็นผู้มีความ

เชียวชาญในด้านดนตรีมาเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนสาธิต เป็นต้น และ (๓) เรืองทีจําเป็นกค็ือ

โรงเรียนสาธิตควรให้สทิธิลูกหลานของคณาจารย์มหาวิทยาลัย เพราะอาจารย์ทุกคนคาดหวังตรงนีและ

การทจีะส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆ ค่าใช้จ่ายกค่็อนข้างสงูมาก 

๔. ควรตระหนักถึงปรัชญาของโรงเรียนสาธิตว่าเป็นโรงเรียนเพือการทดลองหรือ

โรงเรียนเพือการสาธิตตามปรัชญาเดิมหรือไม่ เมือสมัยครันเป็นวิทยาลัยครู ทุกๆ วิทยาลัยครูจะมี

โรงเรียนสาธิตเพือเป็นการสาธิตให้นักศึกษาทีฝึกปฏิบัติครูได้เข้าไปสอน แต่ตอนนีตามปรัชญาหรือ

วิสัยทศัน์ทปีรากฏเหมือนกับการทาํการตลาดตามปรัชญานี จึงไม่แน่ใจว่าจะเน้นไปในเรืองการแข่งขัน

ทางการศึกษามากเกนิไปหรือไม่ 

๕. ควรคาํนึงถึงตัวป้อนหรือจํานวนนักเรียนทีจะเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต ซึงจาก

ข้อมูลประกอบการระดมความคิดในระดับอนุบาลปีที ๒ มีจํานวน ๗๐ กว่าคน แต่ในปีที ๑ 

มีเพียง ๔๐ กว่าคน จาํนวนประชากรในวัยเดก็ลดลงเป็นจาํนวนมากหรือไม่ ในขณะทอีุปทาน (Supply) 

มากขนึแต่อปุสงค์ (Demand) เริมลดน้อยลง  

๖. โรงเรียนสาธิตทีประสบความสาํเร็จในประเทศไทยจะเห็นว่ามี ๒ แบบ คือ (๑) 

การบริหารแบบเอกชน และ (๒) การบริหารแบบภาครัฐ โรงเรียนเอกชนทาํไมถึงประสบความสาํเรจ็

เพราะมุ่งในทางธุรกจิ ส่วนการบริหารต่างๆ กท็าํอย่างทุ่มเทค่อนข้างชัดเจน ส่วนในภาครัฐกม็ีเรืองของ

การเกือหนุนทีชัดเจน ดังนัน โรงเรียนทีจะประสบความสาํเร็จจะต้องมีเจ้าของทีชัดเจน ในขณะที

โรงเรียนสาธติของมหาวิทยาลัยทผ่ีานมามีการเปลียนแปลงระบบการบริหารหลายครัง มีการทดลองการ

บริหารหลายรูปแบบ บางช่วงบริหารโดยผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย บางช่วงบริหารภายใต้การกาํกับ

ของคณะครุศาสตร์ ดังนัน จะเหน็ว่าโดยภาพรวมแล้ว โรงเรียนสาธิตมีปัญหาหลักๆ อยู่ ๓ ประการ คือ 

(๑) ปัญหาเรืองงบประมาณ คือ ถ้าจะทาํให้โรงเรียนสาธิตประสบความสาํเร็จควรต้องสนับสนุน

งบประมาณอย่างเตม็ท ีปัจจุบันโรงเรียนสาธิตพึงพาเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาทีเรียกเกบ็

จากผู้ปกครองทส่ีงลูกหลานเข้ามาเรียนเป็นส่วนใหญ่ โดยได้รับงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณของ

มหาวิทยาลัยสนับสนุนน้อยมาก (๒) ปัญหาเรืองโครงสร้างของโรงเรียนสาธิต  จะเหน็ได้ว่าการบริหาร

ของโรงเรียนสาธิตไม่ชัดเจน ไม่มีกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิต ผู้บริหารเป็นใคร ได้มา

อย่างไร มีวาระอย่างไร ไม่มีความชัดเจน ซึงต่างจากโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชน ดังนัน จึงควร
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วางระบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตให้ชัดเจน นอกจากนีแล้วการทโีรงเรียนสาธิตจะมีชือเสียง

ขนึมาได้จะต้องมีทางเลือกให้ผู้ปกครองทชัีดเจน ปัญหาของโรงเรียนสาธติอกีประการหนึงกค็ือการต่อยอด

การศึกษาตังแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ทไีม่เชือมโยงกนัทาํให้ขาดตอนซึง

กนัและกนั ปัจจุบันมีโรงเรียนสาธติ ๒ แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ คือ โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาและพยายามเชือมโยงเป็น

เครือข่ายกบัโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรืออาจจะต้องตัดสนิใจว่าจาํเป็นต้องเปิดสอนระดับ

มัธยมศึกษาต่อไปหรือไม่ ดังนัน ปัญหาเรืองโครงสร้างทไีม่ชัดเจนจะมีผลกระทบต่อเนืองไปถึงปัญหา

การบริหารงาน ปัญหาการบริหารวิชาการ รวมทงัปัญหาอืนๆ และ (๓) ปัญหาเรืองโครงสร้างวิชาการ 

โดยสถานภาพของโรงเรียนสาธติในปัจจุบันทาํให้ไม่สามารถตอบคาํถามได้ชัดเจนว่าใครจะเป็นคนดูแล

เรืองของสถานภาพทางวิชาการ เมือพิจารณาแล้วไม่ทราบเลยว่าใครเป็นผู้ดูแล เรามองเห็นไม่ค่อย

ชัดเจนว่า (๑) มีความร่วมมือกนัทวัประเทศในเรืองของวิชาการ และ (๒) เรามีกฎระเบียบทชัีดเจนใน

เรืองของงานทางวิชาการหรือไม่ ดังนัน จะกล่าวได้หรือไม่ว่าโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งการเรียนรู้ ของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ แต่ในสภาพปัจจุบันมีเพียงคณบดีทมีีส่วนเกยีวข้องกบัการบริหารโรงเรียนสาธิต 

ส่วนสาขาวิชา กรรมการ อาจารย์ ไม่มีบทบาทหรือไม่มีส่วนร่วม สงิเหล่านีเป็นสภาพปัญหาซึงถ้าจะปรับ

รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตกค็วรจะต้องคาํนึงถึงในประเดน็นี เพราะทงัหมดนีจะโยงไปทคุีณภาพ

ของนักเรียนโรงเรียนสาธติ 

๗. มีข้อสังเกต ๓ ประการ ดังนี (๑) มหาวิทยาลัยควรเข้าไปบริหารจัดการโรงเรียน

สาธิตอย่างจริงจัง ไม่ใช่ช่วงใดอยากทําก็เข้าไปดําเนินการแต่ช่วงใดไม่อยากทําก็ปล่อยทิงไว้ 

ให้เป็นภาระของคณบดีคณะครุศาสตร์ทต้ีองมารับผิดชอบดูแล การมีรักษาการผู้อาํนวยการซึงยาวนาน

ทสีุดย่อมเป็นไปไม่ได้ทจีะทาํให้การบริหารมีประสิทธิภาพ แต่กลับทาํให้การบริหารจัดการเกิดปัญหา

อย่างแน่นอน (๒) คณาจารย์ทุกคนต้องเข้าไปสอนโรงเรียนสาธิตได้ ไม่จาํกัดว่าต้องเป็นเฉพาะครู

โรงเรียนสาธิต (๓) ควรเปลียนสถานภาพของครูโรงเรียนสาธิตให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีระบบ

การบริหารงานบุคคลทชัีดเจน ควรได้รับสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

๘. ควรกาํหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะทาํโรงเรียนสาธิตไปให้ถึงจุดใด ไม่ควรปล่อย

ไปเรือย ๆ อย่างนี ต้องมีอะไรทีชัดเจนมากกว่านี อาจจะระดมความคิดทังจากบุคลากรภายใน 

และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เช่นนันกลุ่มเป้าหมายจะไม่ชัดเจน ถ้ารับลูกหลานคณาจารย์ 

และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยคาดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายมาก แต่การรับนักเรียนจากภายนอกกเ็ป็น

เรืองทีต้องทํา และต้องเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาครูได้ด้วย ส่วนการเปิดสอนในระดับ

มัธยมศึกษาสนับสนุนให้ดาํเนินการแต่จะทาํได้หรือไม่ควรจะต้องศึกษาให้ดี สาํหรับเรืองการบริหาร

จัดการ จะเห็นว่าโรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่มีคุณภาพดีกว่าคณะในมหาวิทยาลัย 

เป็นเพราะมหาวิทยาลัยให้ความสาํคัญสูงมาก ส่วนหนึงทมีหาวิทยาลัยดังกล่าวดาํเนินการกค็ืออาจารย์

ของแต่ละคณะสามารถเลือกอยู่ในสงักดัได้ ทงัคณะหรือโรงเรียนสาธติสามารถอยู่ได้หมดทเีกยีวข้องกบั

การสอน มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจารย์ทีจะเข้าไปสอนในโรงเรียนสาธิตได้ต้องผ่านเกณฑ์ขันตํา 

ในขณะทีอาจารย์ทีอยู่ในคณะไม่มีเกณฑ์กาํหนด แต่อาจารย์ทีไปสอนทีโรงเรียนสาธิตต้องผ่านเกณฑ ์

เนืองจากเป็นเรืองจาํเป็นเพราะเดก็เป็นวัยทต้ีองเรียนรู้สงูสดุ หากจัดอาจารย์ไปสอนให้นักเรียนเรียนรู้มี
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ประสบการณไ์ม่เพียงพอกท็าํให้เดก็เรียนรู้ ได้ช้า หลายแห่งมีข้อสรปุว่าสติปัญญาไม่สาํคัญเพราะสามารถ

ไปพัฒนาในโรงเรียนได้ ดังนัน การสอบเข้าอาจไม่จาํเป็นเหมือนมหาวิทยาลัย สรุปกค็ือต้องมีวิธีการ

บริหารจัดการทชัีดเจน คือ มีองค์กรในกาํกับ เป็นองค์กรต่างหากมีกฎระเบียบเป็นของตนเองไม่ต้อง

เหมือนของมหาวิทยาลัยแต่ต้องผ่านสภามหาวิทยาลัยเหมือนๆ กัน ผู้อาํนวยการโรงเรียนสาธิตสาํคัญ

มาก ถ้าสามารถสรรหาผู้อาํนวยการดี ๆ มาบริหารงานแล้วต้องรักษาไว้ให้นาน ๆ อาจจะไปสรรหามา

จากทอีนืกไ็ด้ แล้ววาระการดาํรงตาํแหน่ง ๔ ปี ควรยกเลิกไม่ต้องนาํมาใช้ การทจีะให้อยู่ต่อหรือไม่ให้อยู่

ต่อควรอยู่ทกีารประเมินผลงาน 

๙. โรงเรียนสาธิตต้องเป็นส่วนหนึงของชุมชน ถ้าต้องการให้โรงเรียนเป็นทสีนใจของ 

คนส่วนใหญ่ต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในวิธกีารอย่างใดอย่างหนึง 

๑๐. เรืองนีเป็นเรืองทีสาํคัญมาก อาจจาํเป็นต้องจัดให้มีการสัมมนากลุ่มย่อยเพือหา

แนวทาง โดยเรืองทจีะศึกษาอาจจาํแนกได้เป็น ๗ เรือง ดังนี 

 ๑๐.๑  เรืองโครงสร้างของโรงเรียนว่าควรจะจัดอย่างไรให้สอดคล้องและ 

มีประสทิธภิาพมากทสีดุ เพือให้นาํไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีมาตรฐานสงู 

 ๑๐.๒  เรืองระบบการบริหารจัดการ ทาํอย่างไรให้การบริหารในโรงเรียนเชือมโยง

กบัมหาวิทยาลัยทาํให้มีคุณภาพในการพัฒนาโรงเรียน 

 ๑๐.๓  เรืองศักยภาพของบุคลากรทงัครูผู้สอนและสายสนับสนุนต้องให้สอดคล้อง

กบัเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโรงเรียนให้ได้ 

  ๑๐.๔  เรืองงบประมาณ  ทังสองส่วน คือส่วนทีมาจากงบประมาณแผ่นดินหรือ

งบประมาณทมีหาวิทยาลัยสนับสนุน รวมทงังบประมาณทมีาจากผู้ปกครอง จะใช้อย่างไรให้เหมาะสม

และมีประสทิธภิาพมากทสีดุ  

 ๑๐.๕  เรืองคุณภาพการศึกษา ซึงเป็นหัวใจของโรงเรียนสาธิตว่าทาํอย่างไรให้มี

คุณภาพทไีด้มาตรฐานเป็นทยีอมรับในสงัคม 

 ๑๐.๖  เรืองการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่ควรให้แยกจากชุมชน ปัจจุบันดูเสมือนว่า

ชุมชนไม่ให้การสนับสนุนเท่าทคีวร 

 ๑๐.๗  การเชือมโยงกบัสถานศึกษาอนื เช่น เรืองเมือนักเรียนเรียนจบ ป.๖ แล้วจะ

ไปเรียนต่อ ม.๑ ทไีหน กบั เรืองต้นแบบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ททีาํสาํเรจ็อยู่แล้วจะ

นาํมาใช้ประโยชน์อย่างไร 

 ทัง ๗ เรืองเป็นเหมือน Jigsawองค์ประกอบทีจะทาํให้โรงเรียนสาธิตประสบ

ความสาํเรจ็ มีความคาดหวังอย่างทเีราต้องการอย่างไร

๑๑. ณ วันนีเรายังไม่ทราบสถานภาพทีแท้จริงของโรงเรียนสาธิตว่าในปัจจุบันเป็น

อย่างไรซึงเป็นประเดน็สาํคัญ เพราะถ้าไม่รู้สภาพปัจจุบันกเ็ป็นการยากทจีะกาํหนดทศิทางของโรงเรียน

สาธติ อกีประการหนึงควรตรวจสอบว่านักเรียนทเีรียนจบ ป.๖ ไปแล้วย้อนหลัง ๕ ปีสามารถไปเรียนต่อ

ทไีหนได้บ้าง ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้ทราบทศิทางว่าโรงเรียนสาธิตอยู่ในระดับใด ควรพัฒนา

อย่างไร 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑/๒๕๕๓ วนัที ๖ มกราคม ๒๕๕๓ 
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๑๒. การเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตไม่ควรใช้วิธีสอนมากเกินไป ควรเน้นการสอน

โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะโลกเปลียนไปเยอะระบบกเ็ปลียนและการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

จะทาํให้นักเรียนได้เรียนด้วยตนเองมากถือเป็นจุดสาํคัญในการพัฒนาเดก็ การเรียนรู้ของเดก็เป็นเรือง

สาํคัญครูต้องมีความรู้มากกว่าเดก็เพราะเมือเดก็เรียนรู้ ด้วยตนเองจะมีครูคอยให้ข้อแนะนาํและชีแนะ

เบืองต้นไม่ให้ออกนอกกรอบ ซึงจริง ๆ แล้ว ครูได้เรียนรู้จากเดก็มากในหัวข้อต่างๆ ทคีรูไม่เคยรู้ เป็น

การเรียนจากเดก็โดยตรง 

๑๓. ควรกําหนดแผนพัฒนาโรงเรียนสาธิตทีมีระยะเวลาให้ชัดเจน ในช่วงแรก 

๕ - ๖ เดือนหรือ ๑ ปี ควรนาํประเดน็ทรีะดมความคิดในครังนีมาวิเคราะห์หาจุดแขง็จุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรค และนาํเข้าไปสู่การกาํหนดรูปแบบของโรงเรียนทีต้องการ เช่น หากต้องการจะเป็นโรงเรียน

ต้นแบบ อาจจะแสวงหาโอกาสจากกระทรวงต่างๆ ทีจะให้เป็นโรงเรียนของวิทยาศาสตร์ หรือบางที

อาจจะได้มาจากการระดมความคิดแล้วพัฒนาเป็น multilingual school หรือ multicultural school กไ็ด้ 

ซึงอาจเปิดไปถงึระดับมัธยมศึกษา การทจีะพัฒนาโรงเรียนสาธติให้เกดิความแตกต่างจากโรงเรียนอนืได้ 

กค็วรจะต้องใช้จุดแขง็ทมีหาวิทยาลัยมีอยู่ เช่น มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสาํนักวิทยบริการ 

มีสถาบันภาษา ซึงจะทาํให้สามารถพัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็น multilingual ได้ อาจจะเป็นในระดับ

เริมต้นก่อน หรือในเรืองนวัตกรรมกค็ือทาํโรงเรียนให้แตกต่างจากโรงเรียนอนืได้อย่างไร เช่น อาจเป็น

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ เป็นโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมต้นแบบ ทใีช้จุดแขง็ทมีีอยู่โดยทไีม่ต้อง

ลงทุนเพิมมากนัก มีศูนย์วัฒนธรรมทสีร้างให้เดก็เข้มแขง็จากภายใน โดยมีคุณภาพจากภายในนันคือ

เดก็มีภูมิคุ้มกันมากน้อยเพียงใดทีจะต้านทานกระแสโลกาภิวัตน์ กระแสเทคโนโลยีทีหลังไหลเข้ามา

ครอบเดก็ เพราะฉะนันเดก็ต้องมีอะไรบ้าง มีคุณธรรม มีวัฒนธรรม มีพืนฐานจิตใจดีงาม มีมนุษย-

สัมพันธ์ สิงเหล่านีเป็นคุณภาพจากภายใน ส่วนคุณภาพจากภายนอกคือเดก็ได้เรียนรู้ เรืองเทคโนโลยี

สารสนเทศ เรืองวิทยาศาสตร์ ดังนัน จะกล้าหาญพอหรือไม่ทจีะเป็นโรงเรียนต้นแบบทางภาษา 

๑๔. เรืองสถานภาพของบุคลากรโรงเรียนสาธิตเป็นเรืองใหญ่ ควรพิจารณาประเดน็นี 

ให้ครบทังกระบวนการ ทังในเรืองโครงสร้างของโรงเรียนสาธิต และสถานภาพของบุคลากรโรงเรียน

สาธิต เพือจะได้ไม่เกิดปัญหาอีกในประเดน็ของการเชือมโยงกับคณะครุศาสตร์เหมือนเมือครังทีเคย

เกิดขึนในช่วงของการสรรหาคณบดี รวมทงัสิทธิหน้าทีต่าง ๆ ของบุคลากรโรงเรียนสาธิตเป็นอย่างไร

ต้องทาํให้ชัดเจน 

 

 ๔.๒ พจิารณาแต่งตงั 

 

 ๔.๒.๑ การปรบัปรุงตําแหน่งและคดัเลือกขา้ราชการพลเรือน 

ในสถาบนัอุดมศึกษาเพอืเลือนและแต่งตงัใหด้ํารงตําแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมุิตรา ศรีชูชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ นาํเสนอทปีระชุมพิจารณาผลการพิจารณาปรับปรุงตาํแหน่ง

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑/๒๕๕๓ วนัที ๖ มกราคม ๒๕๕๓ 
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และคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพือเลือนและแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จาํนวน ๘ ราย ดังนี 

 ๑. ผลการพิจารณาปรับปรุงตาํแหน่งและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา

เข้าข่ายเพือเลือนและแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ จาํนวน ๑ ราย และผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ โดยวิธปีกติ จาํนวน ๕ ราย โดยวิธพิีเศษ จาํนวน ๑ ราย 

 ๒. ผลการพิจารณาปรับปรุงตาํแหน่งและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา 

ไม่เข้าข่ายทจีะเลือนและแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาํนวน ๑ ราย 

 ๓. ผลการอุทธรณ์ผลงานทางวิชาการตามมติของคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ

ของนางพรพิมล วงศ์สุข ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าข่ายทีจะได้รับการแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา 

 

 มติสภามหาวิทยาลยั  

  ๑. อนุมัติปรับปรุงตาํแหน่งและคัดเลือกนายประยุทธ วงศ์แปง ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

เพือเลือนและแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ตังแต่วันท ี๓๐ กนัยายน 

๒๕๔๙ 

  ๒. อนุมัติปรับปรุงตาํแหน่งและคัดเลือกนายสทิธชัิย สาเอยีม ตาํแหน่งอาจารย์ เพือเลือน

และแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ตังแต่วันท ี๓๐ กนัยายน ๒๕๔๙ 

 ๓. อนุมัติปรับปรุงตาํแหน่งและคัดเลือกนางรักฎา เมธโีภคพงษ์ ตาํแหน่งอาจารย์ เพือเลือน

และแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ตังแต่วันท ี๒๑ กนัยายน ๒๕๔๙ 

 ๔. อนุมัติปรับปรุงตาํแหน่งและคัดเลือกนายเสริมศักดิ อาษา ตาํแหน่งอาจารย์ เพือเลือน

และแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตังแต่วันท ี 

๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๒ 

 ๕. อนุมัติปรับปรุงตาํแหน่งและคัดเลือกนางสาวศิรสา สอนศรี ตาํแหน่งอาจารย์ เพือเลือน

และแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตังแต่วันท ี๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ 

 ๖. อนุมัติปรับปรุงตาํแหน่งและคัดเลือกนายธรรมกติติ ธรรมโม ตาํแหน่งอาจารย์ เพือเลือน

และแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตังแต่วันท ี๒๙ กนัยายน ๒๕๔๙ 

 ๗.  เหน็ชอบผลการพิจารณาปรับปรุงตาํแหน่งและคัดเลือกนายไกรสิทธิ พิรุณ ตาํแหน่ง

อาจารย์ ไม่เข้าข่ายเลือนและแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

 ๘. สภามหาวิทยาลัยมีคําวินิจฉัยเห็นชอบผลการอุทธรณ์ผลงานทางวิชาการของ 

นางพรพิมล วงศ์สุข ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 

เข้าข่ายทีจะได้รับการแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บริหารธุรกิจ 

และมีมติอนุมัติปรับปรุงตาํแหน่งและคัดเลือกนางพรพิมล วงศ์สุข ตาํแหน่งอาจารย์ เพือเลือนและ

แต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกจิ ตังแต่วันท ี๒๑ กนัยายน ๒๕๔๙ 

 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑/๒๕๕๓ วนัที ๖ มกราคม ๒๕๕๓ 
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 ๔.๒.๒  แต่งตงักรรมการประจําสถาบนัภาษา ศิลปะและวฒันธรรม 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาํเสนอทปีระชุมว่า ด้วยกรรมการประจาํสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ทแีต่งตังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจาํนวนสามคน ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งสองปี 

 บัดนี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้ดาํเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย คณะกรรมการประจาํสถาบัน สาํนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานทเีรียกชืออย่างอนืทมีีฐานะ

เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ผู้อาํนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จึงนาํรายชือเสนออธกิารบดีเพือนาํเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาแต่งตัง 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลยั 

 อนุมัติให้แต่งตังกรรมการประจาํสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตาม (ร่าง) 

คาํสงัทนีาํเสนอ รวม ๓ ราย ดังนี 

 ๑. รองศาสตราจารย์อรณุ ีวิริยะจิตรา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 

 ๒. นางสาวปุณยภรณ ์ประดับศุข ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 

 ๓. นางสาวพัชรินทร์ อาวิพันธุ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 

 ทงันี ตงัแต่วันท ี๔ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป  

 

 ๔.๒.๓  แต่งตงัคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบยีบ ประกาศ และขอ้บงัคบั  

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาํเสนอทปีระชุมว่า ด้วยมีการเปลียนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารย์ประจาํ จาํนวน ๒ คน และกรรมการซึงแต่งตังจากผู้ชาํนาญการด้านกฎหมายเกษียณอายุ

ราชการ ดังนัน เพือให้การออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทแีก้ไข

เพิมเติม (ฉบับท ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  

มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณาปรับปรุงคณะกรรมการ 

ยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา  

 

มติสภามหาวิทยาลยั 

 อนุมัติให้แต่งตังคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอยีดตาม (ร่าง) คาํสงัทนีาํเสนอ ดังนี 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑/๒๕๕๓ วนัที ๖ มกราคม ๒๕๕๓ 

 



   -๑๑-

๑. นายบุญเออื บวัสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็น ประธานกรรมการ 

๒. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็น กรรมการ 

๓. ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย คนท ี๑ เป็น กรรมการ 

๔. ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย คนท ี๒ เป็น กรรมการ 

๕. ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย คนท ี๓ เป็น กรรมการ 

๖. รองศาสตราจารย์ประสทิธ ิกจิจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ  

เป็น กรรมการ 

๗. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ  

เป็น กรรมการ 

๘. นายทรงเกยีรติ สงัฆมณ ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ  

เป็น กรรมการ 

๙. นายสญัญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ  

เป็น กรรมการ 

๑๐. นายนิล พันธุค์งชืน อาจารย์ผู้ชาํนาญการด้านกฎหมาย 

เป็น กรรมการ 

๑๑. นายถนัด บุญชัย รองอธกิารบด ี

เป็น กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. นางสาวณฎัฐมล คาํวัง นิติกรประจาํสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย 

เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทงันี ตงัแต่วันท ี๖ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

 

 ๔.๓ พจิารณาเรืองการศึกษา

 

 ๔.๓.๑ อนุมติัใหป้ริญญา ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาํเสนอทปีระชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครังท ี๙/๒๕๕๒ 

เมือวันท ี๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาทสีาํเรจ็การศึกษาครบถ้วน

ตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ จํานวน  

๓๓๐ คน ซึงเป็นการดาํเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี 

สําเร็จการศึกษา วนัที ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  

  ระดับปริญญาตรี ๓๒๑ คน 

  ระดับปริญญาโท ๙ คน 

   รวม ๓๓๐ คน 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑/๒๕๕๓ วนัที ๖ มกราคม ๒๕๕๓ 

 



   -๑๒-

ดังนัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา 

 

ทีประชมุร่วมกนัพจิารณาและมีขอ้แกไ้ข ดงัน ี

 

๑. หน้าสารบัญ บรรทดัท ี๔ แก้ไขเพิมเติมข้อความ 

  จากเดิม “ครศุาสตมหาบัณฑติ” 

  เป็น “ครศุาสตรมหาบัณฑติ” 

๒. ควรให้ผู้อาํนวยการสาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนายทะเบียน ลงนามกาํกับ 

ในบัญชีรายชือผู้สาํเรจ็การศึกษาทุกหน้า 

๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณามาตรฐานการประเมินผลการเรียนเนืองจากนักศึกษาทสีาํเรจ็การศึกษา
มีคะแนนเฉลียสะสมค่อนข้างตาํ เกรงว่าจะมีปัญหาในการสมัครงานของนักศึกษา 

 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

อนุมัติให้ปริญญา แก่ผู้สาํเรจ็การศึกษาครบถ้วนตามหลักสตูร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จาํนวน ๓๓๐ คน ตามบัญชีรายชือทนีาํเสนอ 

 

 ๔.๓.๒   (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  

เรือง รายชือวารสารทีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน สําหรบัเป็นแหล่งเผยแพร่ 

ผลงานทางวิชาการของผูด้ํารงตําแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหน่ง

นาํเสนอทปีระชุมว่า เพืออนุวัตตามประกาศ ก.พ.อ. เรือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดาํรงตาํแหน่ง

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประกาศ ณ วันท ี๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  

ดังนัน มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณาประกาศรายชือวารสาร 

ทีมีคุณภาพได้มาตรฐาน สําหรับเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ได้มาตรฐานตามที ก.พ.อ. 

กาํหนด 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา 

 

 

 

 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑/๒๕๕๓ วนัที ๖ มกราคม ๒๕๕๓ 

 



   -๑๓-

 ทีประชมุร่วมกนัพจิารณาและมีขอ้เสนอแนะ ดงัน ี

 

๑. ควรออกประกาศในภาพรวม ไม่จาํเป็นต้องมีรายละเอียดมาก เพือความสะดวกในการ

ปฏบิัติ 

๒. วารสารทไีม่มี ISSN จะมีมาตรฐานเป็นทยีอมรับหรือไม่ 

๓. กรณีมีข้อสงสัยในวารสารเล่มใด ควรให้คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการพิจารณา 

เป็นกรณไีป แล้วนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

๔. หน้า ๒๖ ย่อหน้าท ี๑ บรรทดัท ี๒-๓ แก้ไขเพิมเติมข้อความ 

จากเดิม “ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึงประกาศใช้เมือวันท ี๒๕ กนัยายน ๒๕๕๒ นัน เพือให้สอดคล้องตามข้อ 

๗ ของข้อบังคับดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ” 

เป็น “ดาํรงตาํแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗ ซึงประกาศใช้เมือวันท ี๒๕ กนัยายน ๒๕๕๒ นัน เพือให้สอดคล้องตามข้อ ๗ ของ

ข้อบังคับดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ” 

 ๕. วารสารวทางวิชาการทเีป็นทยีอมรับหลายฉบับไม่ปรากฏในประกาศฉบับนี เช่น วารสาร

ศาสตร์ วารสารคณติศาสตร์ เป็นต้น (รอถามรองฯ ถนัด) 

 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

  อนุมัติให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือง รายชือวารสารทีมีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน สาํหรับเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้ดาํรงตาํแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมอบมหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย และหารือร่วมกบัอุปนายกสภามหาวิทยาลัยก่อนนาํเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลง

นามต่อไป 

 

 ๔.๔ พจิารณาเรืองการออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศ 

 

 ๔.๔.๑ (ร่าง) ระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ว่าดว้ย  

การออกหลกัฐานแสดงผลการศึกษา (ฉบบัที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

เลือนไปพิจารณาในการประชุมครังต่อไป 

 

 

 

 

 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑/๒๕๕๓ วนัที ๖ มกราคม ๒๕๕๓ 

 



   -๑๔-

 ๔.๕ พจิารณาเรืองการบริหารงบประมาณและการเงิน

 

 ๔.๕.๑ รายงานสถานการณท์างการเงินของเงินคงคลงั ของมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

 

เลือนไปพิจารณาในการประชุมครังต่อไป 

 

ระเบยีบวาระที ๕  เรืองเสนอเพอืทราบหรือทกัทว้ง 

 

 ๕.๑ ประกาศคณะกรรมการดําเนนิการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

จากคณาจารยป์ระจํา ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  

เรือง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยป์ระจํา  

แทนตําแหน่งทีว่าง ลงวนัที ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๒ 

 

 ประธานคณะกรรมการดาํเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํนาํเสนอ

ทีประชุมว่า ตามทีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครังที ๑๕/๒๕๕๒ เมือวันท ี 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้มีคาํสังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที ๕๙/๒๕๕๒ เรือง แต่งตัง

คณะกรรมการดาํเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ ลงวันท ี๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๒ นัน 

 บัดนี คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาํเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์และวิธีการได้มาซึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ ของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และทแีก้ไขเพิมเติม (ฉบับท ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดาํเนินการ

เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุม 

ครังที ๓/๒๕๕๒ เมือวันที ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

จากคณาจารย์ประจาํ แทนตาํแหน่งทว่ีาง  

 ดังนัน เพือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์

และวิธีการได้มาซึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย (ฉบับที ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๖ ประธานกรรมการ จึงนาํประกาศผลการเลือกเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือทราบ 

 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือทราบ  

 

 มติสภามหาวิทยาลยั 

 รับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ซึงมีผลให้  

นายทรงเกียรติ สังฆมณี อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

จากคณาจารย์ประจาํแทนตาํแหน่งทว่ีาง ตังแต่วันท ี๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

 

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑/๒๕๕๓ วนัที ๖ มกราคม ๒๕๕๓ 

 



   -๑๕-

ระเบยีบวาระที ๕  เรืองเสนอเพอืทราบหรือทกัทว้ง 

 

 - ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระที ๖  เรืองอืน ๆ 

 

 ๖.๑ การประชมุสภามหาวิทยาลยัครงัต่อไป 

 

วันพุธท ี๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเออืงผึง ชัน ๒ อาคารราชภัฏ

เฉลิมพระเกยีรติ 

 

เลิกประชมุเวลา  ๑๑.๕๐ น. 

 

 

 มนญัชยา รตันกิจ ถนดั บุญชยั 

 (นางสาวมนัญชยา รัตนกจิ) (นายถนัด  บุญชัย) 

 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธกิารบดี 

 ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม   

 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ครังที ่ ๑/๒๕๕๓ วนัที ๖ มกราคม ๒๕๕๓ 

 


